



ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งได้มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามห้วงเวลาและสถานการณ์ความจำเป็นที่เกิดขึ้น และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เทศบาลเมืองสระแก้ว ตามข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลเมืองสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗-๒๔๑-๔๙๑ หรือทางเว็บไซต์ <http://www.sakaecity.go.th> รายละเอียดสรุปผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายตระกูล สุขกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

การประเมินยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผน ๕ ปี ฉบับที่ ๒ ต่อจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ แผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้ให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง ครอบคลุมพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น การนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาและบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

- (๑) จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ให้เพียงพอทั่วถึงและทันสมัย
- (๒) จัดให้มีการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
- (๓) จัดให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมและการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
- (๔) จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษา กีฬา ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
- (๕) จัดให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมพัฒนาและตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

ประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไว้ ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายเขตไฟฟ้าและประปา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการโดยทั่วกัน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอเพื่อการดำรงชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน และเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า การกระจายผลผลิตของเกษตรกร การรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณขยะในครัวเรือน

กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาด การระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างการร่วมกลุ่มของชุมชนเพื่อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต และผลิตสินค้าเกษตรท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของตลาด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กนักเรียนทุกช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการกีฬาให้ได้มาตรฐาน ทัวถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปรับปรุงแบบการให้บริการลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริการสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย มีความปลอดภัย สวยงามและเพียงพอ พร้อมรองรับให้บริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน ส่งเสริมระบบคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจกรรมสาธารณะ บริการสาธารณะเพื่อร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

เป้าประสงค์ (Goal) รวม

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมุ่งสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ทัวถึง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและรองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะในการประกอบอาชีพ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมคนในสังคมให้มีคุณธรรม เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ การจัดการบริการสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ไร้สัญชาติ ป้องกัน สาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ระวังโรคติดต่อโรคระบาดในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อสังคมเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ การผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด

๓. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ การดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ พัฒนาด้านการกีฬาให้มีมาตรฐาน ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้และสนับสนุนให้มีการต่อยอดความคิด บริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้มีศักยภาพ มีความหลากหลายภายใต้การมีส่วนร่วมชุมชน สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

๕. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงพัฒนาชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

สรุปผล

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๘๒
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๕	๔.๓๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๗๕	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๑๐)	๙.๓๖
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓)	(๑๐)	๙.๕๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	๔.๕๕
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว	(๕)	๔.๕๕
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๖๔
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองสระแก้ว)	(๑๐)	๙.๐๙
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘๒
	๓.๘ พันธกิจ	(๕)	๔.๗๓
	๓.๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	(๕)	๔.๘๒
	๓.๑๐ เป้าประสงค์รวม	(๕)	๔.๖๔
	๓.๑๑ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๓
	๓.๑๒ แผนงาน	(๕)	๔.๘๒
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓.๔๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองสระแก้ว
ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๔๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน แหล่งน้ำ ฯลฯ (๒) ข้อมูลด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ประชากร ฯลฯ	(๕)	๕
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๔.๘๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๕๐
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุม โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
		๒๐	๑๘.๘๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ SWOT Analysis S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)</p> <p>สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)</p>	(๕)	๔.๓๖
	รวม	๕	๔.๓๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๓๖
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๕๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๖๔
๓.๖ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๑๐)	๙.๐๙
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๒
๓.๘ พันธกิจ	การกำหนดภารกิจหลัก เป้าหมายระยะยาวหรือทิศทางที่ต้องดำเนินไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลในอนาคตเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาล	(๕)	๔.๗๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๙ กลยุทธ์ หรือแนวทางการพัฒนา	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ สิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘๒
๓.๑๐ เป้าประสงค์	การกำหนดเป้าประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local government goal) เป็นเป้าประสงค์ที่จะดำเนินการสิ่งใดให้ได้ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๖๔
๓.๑๑ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของความร่วมมือที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓, SDGs, แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค, ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๗๓
๓.๑๒ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๘๒
	รวม	๗๕	๗๐.๒๗

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๓๖
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๘๒
๓	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๙.๕๕
๔	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๑๘
	๔.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๙๑
	๔.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๒
	๔.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๔๕
	๔.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๔๕
	๔.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๗๓
๔.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๘๒	
๕	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๔๐	๓๘.๐๙
	๕.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๑๐)	๙.๔๕
	๕.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๗๓
	๕.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๑๐)	๙.๖๔
	๕.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การเสริมสร้างสุขภาวะและการสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำ	(๑๐)	๙.๒๗
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้คะแนนร้อยละ..... เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวน ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙.๓๖
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้อง สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘.๘๒
๓. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงานและงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น รูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๑๐	๙.๕๕
รวมประเด็นการพัฒนาที่ ๑ - ๓		๓๐	๒๗.๗๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๔. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>๓๐</p> <p>(๕)</p>	<p>๔.๙๑</p>
<p>๔.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริม</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔.๘๒</p>
<p>๔.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>ภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร พื้นที่ดำเนินงาน โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔.๔๕</p>
<p>๔.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ ประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔.๔๕</p>

	มีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๔.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้(measurable) ใช้บอกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔.๗๓
๔.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๘๒
รวมประเด็นการพัฒนาที่ ๔		๓๐	๒๘.๑๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๕.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๔๐ (๑๐)	๙.๔๕
<p>๕.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๑๐)	๙.๗๓
<p>๕.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๑๐)	๙.๖๔
<p>๕.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะและสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข - พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมอาชีพ - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง รวมถึงน้ำประปา <p>จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๑๐)	๙.๒๗
รวมประเด็นการพัฒนาที่ ๕		๔๐	๓๘.๐๙